

รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประชุมประจำเดือน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖



เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ประกอบด้วยผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมการประชุม โดยมีนายดำรงห์ สาแล๊ะ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานได้ทราบถึงรายละเอียดเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และเพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน และรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don't) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเครื่องกำกับความพฤติกรรมของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ

การรณรงค์ร่วมใจต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Zero Tolerance



วันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง นำโดยนายดำรง สาและ นายก้องการ บริหารส่วนตำบลจะรัง ร่วมกับผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รณรงค์ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทนไม่ทำ ไม่เฉย และเป็น การเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ให้ประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมในการประพฤติ ปฏิบัติตน ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรังให้เป็นไปตามประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร ประกาศประมวลจริยธรรมของสมาชิกท้องถิ่น และประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don't) ข้อควรทำ ไม่ควรทำ และการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)